

## UEBers và sinh viên quốc tế cùng học tập và trải nghiệm môi trường, văn hóa Việt Nam

Với khung chương trình đào tạo được thiết kế gắn liền thực tiễn, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (UEB - FDE) hàng năm tổ chức các chuyến study tour cho sinh viên từ năm thứ nhất. Năm 2023 có thêm điểm đặc biệt với sự tham gia của sinh viên ĐH Chiang Mai (CMU), ĐH Thammasat (TU), Thái Lan và Huyện Mai Châu, Hòa Bình là điểm đến thực tế.

Khoa Kinh tế Phát triển tổ chức chuyến đi thực tế tới "cửa ngõ Tây Bắc" - Mai Châu để sinh viên được trực tiếp quan sát, tìm hiểu về thực trạng kinh doanh du lịch tại địa phương, những kinh nghiệm quản lý mô hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cùng cách thức phát triển song song giữa kinh tế và môi trường, qua đó giúp các em hiểu rõ hơn về ngành học của mình và có kế hoạch học tập, rèn luyện tốt nhất.

Đồng hành trong các buổi học của UEBers và nhóm sinh viên quốc tế là thầy cô UEB - FDE cùng 2 giảng viên: PGS.TS Arratee Ayuttacorn (ĐH Chiang Mai, Thái Lan) và TS. Jane M. Ferguson (ĐH Quốc gia Australia). Các bài giảng về đề tài liên quan đến chuyến thực tế

được thầy cô chia sẻ, bồi đắp nền tảng kiến thức cho các bạn sinh viên trước khi bắt đầu hành trình khám phá.

Chuyến thực tập thực tế này chính là cơ hội để các bạn sinh viên có định hướng theo đuổi vị trí việc làm tương lai, chủ động tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, để sau khi ra trường có thể hòa nhập ngay với công việc mà mình lựa chọn." - PGS.TS Lê Đình Hải, Phó trưởng Khoa Kinh tế Phát triển.

Điểm dừng đầu tiên là xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình để tìm hiểu cách thức vận hành kinh tế của cơ quan hành chính nhà nước.

Được tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, sinh viên Thi Han Htut (CMU) kể về chuyến hành trình khám phá Mai Châu của mình: "Là du học sinh Myanmar tại Thái Lan, khi được tham gia chuyến study tour này, em có thêm cơ hội để biết về một vùng đất mới, hiểu về văn hóa và sự phát triển kinh tế tại nơi đây..."

Ngày thứ 2 trong chuyến học tập, sinh viên được đến khu du lịch sinh thái 8 bản tại Mai Châu, nơi phát triển du lịch cộng đồng và có các nghề thủ công truyền thống và tìm hiểu làm thế nào để sản

phẩm thủ công của người dân, hộ kinh doanh vùng cao được phân phối đi toàn quốc và xuất khẩu quốc tế.

Đó là sự gắn kết giữa thầy và trò, sự kết nối của những tình bạn đẹp xuyên quốc gia. Bên cạnh kiến thức học được, đây

cũng chính là giá trị thực tiễn mà UEB mang đến cho sinh viên qua các chuyến đi thực địa.

Kết thúc chuyến đi, Khoa Kinh tế Phát triển tổ chức buổi báo cáo thu hoạch cho 25 nhóm tham gia study tour Mai Châu.

[Xem thêm](#)

